



**ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด**  
**เรื่อง การทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางอื่น**  
**กับสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อลดความเสี่ยงโควิด 19**

\*\*\*\*\*

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 (โควิด 19) สอ.กยท. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและห่วงใย สมาชิกที่ต้องเดินทางมาทำธุรกรรมกับสหกรณ์ ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 (โควิด 19) ในระหว่างการเดินทาง หรือระหว่างการทำธุรกรรมกับสหกรณ์

สหกรณ์ฯ จึงขอจัดการให้บริการการทำธุรกรรมต่างๆ หน้าเคาน์เตอร์ ณ ที่ทำการสหกรณ์ ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 (โควิด 19) จะคลี่คลาย โดยสมาชิกสามารถทำธุรกรรมด้านต่างๆ กับสหกรณ์ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนี้

### 1. การโอนเงิน

สมาชิกที่ต้องการฝากเงิน หรือโอนเงินชำระหนี้เงินกู้ ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด บัญชีเลขที่ 058-1-01979-2 และบัญชีเลขที่ 058-6-00076-3 พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ Line, Facebook, E-mail

### 2. การถอนเงิน

สมาชิกที่ต้องการถอนเงิน ให้ส่งใบถอนเงินตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ Line, Facebook, E-mail เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารจะทำการถอนเงินฝากของสมาชิก โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของสมาชิกที่แจ้งไว้ในระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ฯ (จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีชื่อของสมาชิกเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น)

### 3. การกู้เงิน

สมาชิกยื่นกู้เงินกู้ หน้าเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ผ่านระบบสอบถามข้อมูล แล้วส่งเอกสารฉบับจริงเข้ามายังสหกรณ์ ผ่านช่องทางไปรษณีย์

/...4. การรับสวัสดิการ

#### 4. การรับสวัสดิการ และธุรกรรมอื่นๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุนสวัสดิการ และธุรกรรมอื่นๆ ได้ที่หน้าเว็บไซต์สหกรณ์ ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด แล้วส่งเอกสารฉบับจริงเข้ามายังสหกรณ์ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของสมาชิกที่แจ้งไว้ในระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ฯ (จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีชื่อของสมาชิกเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น)

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการเคลื่อนไหวการทำธุรกรรมได้ ผ่านระบบสอบถามข้อมูล [www.rubbercoop.com](http://www.rubbercoop.com) หรือ COOP-APP

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563



(นายพิชณุ หริกจันทร)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด

หมายเหตุ : ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ ID line : @raotcoop, Facebook :สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด, E-mail : [coop@rubber.mail.go.th](mailto:coop@rubber.mail.go.th)